

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

GLOBAL – นี่ก็ all time high นะ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... แล้วใครจะกล้าไล่ซื้อล่ะ จริงไหม เพราะมีโอกาที่จะเป็นดอย หรืออาจจะติดหุ้นไปอีกนานเลยก็ได้ ลูไปซื้อตัวที่อยู่ต่ำๆ หรือกันๆ เหวไม่ดีกว่าหรือ ไม่เสี่ยงด้วย หรือเสี่ยงก็น้อยกว่าแน่ๆ ก็จริงแหละครับ เหนือเมฆก็ไม่ถึง... แต่พอคิดเรื่องเงื่อนไขของ “หุ้นขาขึ้น” มันก็คือหุ้นขาขึ้นอยู่วันยังค่ำ เหนือเมฆก็เคยบาดตาแล้วออกบ่อยๆ สำหรับหุ้นที่ราคาต่ำๆ มากๆ เรียกว่า แทบจะอยู่กับแหวน หรือน่าจะมีความเสี่ยงในระดับต่ำๆ... แต่สิ่งที่สำคัญคือ มันอาจจะ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะขึ้น อาจจะยังต่ำๆ ไปอีกนานๆ เลยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกของหุ้นที่ยังไม่เข้าขึ้น... เหนือเมฆจึงมักจะพูดเสมอว่า เก่งกำไรหุ้นขาขึ้น หรือเล่นหุ้นในช่วงที่เป็นขาขึ้น จะอุ่นใจกว่ายังไงล่ะครับ แต่ก็นะ แล้วแต่สไตล์ของแต่ละท่านด้วยอีกนั่นแหละครับ ใครชอบของต่ำๆ แล้วมีความอดทนในการรอได้นานๆ โดยที่ไม่คิดเรื่อง เสียโอกาสทางการเงิน หรือ รับความเสี่ยงไม่ชอบความเสี่ยง ก็คงต้องไปทางหุ้นราคาต่ำๆ นั่นแหละถูกแล้ว... จริงๆ แล้ว วันนี้ เหนือเมฆยังอยากจะทำหุ้น RML มาบาดตาซ้ำเสียด้วยเลย เพราะด้วยอาการที่ขึ้นแบบมี Volume แบบนั้น ก็ถือว่ายังน่าสนใจอยู่นะ แต่ที่เอา GLOBAL มาเข้าบาดตาเขียน ก็ด้วยเรื่องเหตุผลของ เส้น MA. แบบเดียวกับ RML แม้ว่าราคาจะมีการทำ All Time High แล้วก็ตาม... ถ้าจะลองหาแนวต้านในอดีต ก็คงไม่มีแล้วละ ก็ต้องว่ากันไปตามรูปแบบหรือสัญญาณของขาขึ้นในแบบของเทคนิคจากเครื่องมือต่างๆ... แล้วเรื่องของตลาด หรือ SET Index นั้นอย่างที่เหนือเมฆ กล่าวไว้ในวันวานนั้นแหละ แต่ยังมีอะไรอีกใหม่ วันนี้ออกไปอีกที่ พงษ์นี้มาว่ากัน ยังไงต่อ

ดูตามเกม... เรียกว่า ไม่อยากจะทำอะไรเลยแหละครับ เพราะระดับราคาแบบนี้เห็นเชื่อเลย มีไม่กี่ท่านหรอกที่จะกล้า... และสำหรับผู้กล้า ก็ขอให้เคร่งครัดในเรื่องของจุดหนีให้มันคงด้วยละ

แนวรับ : ... 18.8-18.6 ยังพอได้ หรือลงถึง 18.5 ก็ได้ แต่อย่าหลุด 18.4

เป้าหมาย : ... ระยะสั้น ก็ 20.0-20.5 ถ้ากลางๆ น้อย มง 22.0-24.0

Price Chart...(GLOBAL)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น GLOBAL... จริงๆ แล้ว ที่มองว่าต้องมีการหนีไว้ ก็ใช่เขาหลุดราคานั้นลงมา แล้วจะเป็นขาลงอะไรจริงๆ หรือจะแค่ปรับขึ้น... ซึ่งการพักตัว อาจจะเสียเวลาสำหรับการเก็งกำไร... เพราะตามรูปแบบของ MA ใน Pattern แบบนี้สัญญาณจะเป็นเชิงลบจริงๆ นั้นเหนือเมฆเคยกล่าวไว้แล้วในหลายๆ ครั้ง ว่าจะดูอะไร หรือจะใช้เส้นไหนเป็นตัว Run Trend... แต่เอาเป็นว่า ถ้ามีการต่ำกว่า 18.40 ลงมา หรือยืนไม่ได้ ขอทิ้งก่อน อาจจะเสียเวลานาน ถ้าจะรอการกลับขึ้นอีก... แต่หากใครที่ของลงทุนยาวๆ ลงไปนับคลื่นใหญ่ๆ ดูหน่อย อาจจะคลื่น 3 ใหญ่ๆ ที่ยังไปได้อีกไกลๆ หรือเปล่า

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน